

Số: /BC-UBND

Cao Lộc, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 15/5/2023
của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 71-CTr/TU
ngày 09/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2023
và xây dựng kế hoạch năm 2024**

Thực hiện Công văn số 3235/SKHĐT-ĐKKD ngày 04/12/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 71-CTr/TU ngày 09/3/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024. UBND huyện Cao Lộc báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Đặc điểm, tình hình

Cao Lộc là huyện biên giới nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Lạng Sơn, là trung tâm kinh tế, chính trị, là vùng kinh tế động lực của tỉnh. Huyện Cao Lộc có trên 74 km đường biên giới với Trung Quốc, có 2 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Ga Đồng Đăng, cửa khẩu phụ và có các cặp chợ biên giới quan trọng, có các trục giao thông đường bộ và đường sắt quốc tế, quốc lộ 1A, 1B, 4B, 4A liên kết với tất cả các huyện, với Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc bộ. Đó cũng là tiền đề tạo cho Cao Lộc sức bật và năng động đổi mới, phát triển các loại hình kinh tế tập thể trên địa bàn huyện.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt

Công tác phát triển kinh tế tập thể luôn được lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện quan tâm chỉ đạo các cơ quan đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và tầng lớp nhân dân trên địa bàn, hiểu được các nội dung và tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế tập thể (KT TT) bằng nhiều hình thức như: Trang thông tin điện tử của huyện, lồng ghép các cuộc kiểm tra, hướng dẫn hợp tác xã (HTX), tuyên truyền thông qua các cuộc họp thôn, hệ thống loa phát thanh của các xã, thị trấn... Kết quả tuyên truyền qua hệ thống phát thanh hàng ngày được 205 tin, 57 bài; 37 chuyên mục thông tin tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền qua kênh truyền hình được 54 tin, 08 bài. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng Nhân dân về các chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể. Kịp thời phổ biến các mô hình thí điểm, xây dựng và mở rộng điển hình tiên tiến các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã hoạt động hiệu quả, từng bước khẳng định kinh tế tập thể, hợp tác xã là thành phần kinh tế quan trọng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện ngày một hiệu quả hơn.

3. Việc triển khai, thực hiện, cụ thể hóa Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh

3.1. Kết quả cụ thể hóa Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh

Để cụ thể hóa Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh, Huyện ủy Cao Lộc đã ban hành Kế hoạch số 158-KH/HU ngày 30/3/2023 về việc tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 71-CTr/TU ngày 09/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. UBND huyện ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 30/6/2023 của UBND huyện về Thực hiện Chương trình hành động số 71-CTr/TU ngày 09/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 31/7/2023 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 30/6/2023 của UBND huyện về Thực hiện Chương trình hành động số 71-CTr/TU ngày 09/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

3.2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn. UBND huyện Cao Lộc đã ban hành các Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, theo đó tại các kế hoạch theo từng nội dung đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn theo từng lĩnh vực ngành phụ trách xây dựng kế hoạch, lồng ghép các chương trình để tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng nội dung và tiến độ đã đề ra.

3.3. Đánh giá tình hình sau hơn một năm thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh

3.3.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

- Chỉ đạo các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn; các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp: tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung của Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 23/8/2022, Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023, Chương trình hành động số 71-CTr/TU đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, nhất là người đứng đầu để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW. đổi mới tư duy phát triển và đẩy mạnh quyết tâm của các cấp, các ngành về nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; kịp thời khen thưởng, tôn vinh và nhân rộng các tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả trên địa bàn huyện.

- Hướng dẫn, định hướng hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn huyện đẩy mạnh tuyên truyền, mở các chuyên mục, chuyên đề trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng Nhân dân về các chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể.

3.3.2. Thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

- Tổ chức tuyên truyền kịp thời các chính sách liên quan đến phát triển KTTT, HTX, nhất là chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển hợp tác xã theo quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã và Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025.

- Chính sách về thuế: tổ chức tuyên truyền cho người dân trên địa bàn huyện bằng các hình thức như: Tổ chức hội nghị tập huấn, trên trang zalo Chi cục Thuế, qua băng zon, khẩu hiệu và phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng để người dân hiểu rõ về các chính sách mới về thuế đối với kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Trọng tâm là hỗ trợ, hướng dẫn việc thực hiện các thủ tục về ưu đãi thuế, thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

- Chính sách về đất đai: UBND huyện Cao Lộc đã ban hành Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND huyện Cao Lộc về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Cao Lộc; Công văn số 1933/UBND-TNMT ngày 26/7/2023 về việc hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên đến nay trên địa bàn huyện chưa có doanh nghiệp, hợp tác xã nào đề nghị hỗ trợ.

- Chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực KTTT: Trong năm 2023, UBND huyện đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thành công Hội nghị tuyên truyền, tập huấn các kiến thức cơ bản về Luật Doanh nghiệp, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, hướng dẫn thành lập doanh nghiệp chuyên đổi hộ kinh doanh; Tuyên truyền nâng cao nhận thức chuyển đổi số; giới thiệu, hỗ trợ DNNVV lựa chọn và sử dụng các nền tảng số với tổng số khoảng 120 người tham dự, trong đó: Có 30 doanh nghiệp, 20 hợp tác xã, 20 hộ kinh doanh. Tổ chức Chương trình chúc mừng kỷ niệm 19 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 -13/10/2023) và Gặp gỡ, đối thoại với các Doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2023, trong đó có khen thưởng 10 hợp tác xã có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa chính quyền với trên 40 doanh nghiệp, HTX tham gia, tại hội nghị các doanh nghiệp, HTX đã có những ý kiến về khó khăn, vướng mắc trong các cơ chế chính sách và trong hoạt động sản xuất kinh doanh và cũng đã được lãnh đạo huyện và các cơ quan chuyên môn giải đáp, hướng dẫn cơ bản đáp ứng được nguyện vọng của các doanh nghiệp, HTX.

Ngoài ra các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn huyện cũng đã được các sở, ngành trực tiếp mời tham gia các lớp tập huấn, tuyên truyền các các cơ chế chính sách liên quan đến cộng đồng doanh nghiệp như: Luật Doanh nghiệp, thủ tục Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, hướng dẫn thành lập doanh nghiệp chuyên đổi hộ kinh doanh, các chính sách về thuế, mở rộng thị trường, kết nối quảng bá tiêu thụ sản phẩm...

- Chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh Lạng Sơn:

* Năm 2023:

+ Hỗ trợ hợp tác xã thành lập mới: 06 hợp tác xã với tổng kinh phí 120 triệu đồng.

+ Hỗ trợ lãi suất tín dụng: Hỗ trợ cho 08 chủ thể là 169 triệu đồng.

+ Hỗ trợ trí thức trẻ: Hỗ trợ cho 04 hợp tác xã với kinh phí là 292,5 triệu đồng.

+ Hỗ trợ thương OCOP: Hỗ trợ cho 01 hộ kinh doanh và 01 hợp tác xã là 10 triệu đồng.

+ Hỗ trợ kinh phí mở rộng thị trường cho 03 chủ thể tổng số tiền là 105 triệu đồng.

- Tham gia hội chợ, triển lãm ở trong và ngoài nước thông qua các chương trình xúc tiến thương mại: Triển khai phối hợp cùng các doanh nghiệp, HTX có sản phẩm đặc trưng tiêu biểu tham gia các hội chợ trong và ngoài nước. Trong năm 2023 tham gia Hội chợ Xuân Xứ Lạng tại Thành phố Lạng Sơn; Ngày Hội Văn hóa các dân tộc diễn ra tại Quảng Ninh; Trưng bày sản phẩm tại Nhà khách A1; tham gia Hội chợ tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội; phối hợp với sở Công Thương có sản phẩm tham gia trưng bày tại chuyến Công tác tại Trung Quốc của đoàn công tác tỉnh Lạng Sơn. Hỗ trợ HTX Nông nghiệp Công Sơn thực hiện quảng bá sản phẩm Rượu của HTX tại Trung tâm VH, TT & Truyền thông huyện Cao Lộc.

- Công tác khuyến công: Triển khai, hướng dẫn thực hiện đăng ký hỗ trợ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương năm 2024 đến các đơn vị, doanh nghiệp. Kết quả có 03 dự án được hưởng với tổng kinh phí hỗ trợ 680 triệu đồng (hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia 01 dự án với số tiền 300 triệu đồng; hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương 02 dự án với số tiền 380 triệu đồng). Trong năm phối hợp với Trung tâm Khuyến công tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền hoạt động khuyến công trên địa bàn huyện Cao Lộc với hơn 100 đại biểu tham gia.

- Giới thiệu, hướng dẫn điểm trưng bày và bán sản phẩm OCOP; liên hệ Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố Lạng Sơn - tại số 211 đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, đến các đơn vị có sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Cao Lộc được biết để liên hệ kết nối tiêu thụ sản phẩm.

3.3.3. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể

- Hằng năm, UBND huyện xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra các HTX nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả củng cố, phát triển KTTT ở các địa phương. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên tổng hợp, theo dõi KTTT trên địa bàn huyện; tham mưu tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển KTTT có hiệu quả như: Chính sách hỗ trợ về đất đai, khuyến công, khuyến nông, xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn cho các HTX sản xuất kinh doanh...

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn, hàng năm rà soát, hướng dẫn tổ chức, củng cố lại hoạt động của các hợp tác xã hoạt động không hiệu quả; giải thể các hợp tác xã không hoạt động nhưng vướng mắc về công nợ, vốn góp, không để các hợp tác xã tồn tại hình thức và các hợp tác xã hoạt động không đúng bản chất để lành mạnh hóa khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Trong năm thực hiện giải thể 01 hợp tác xã, hướng dẫn quy trình thủ tục giải thể tự nguyện cho 01 hợp tác xã do hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả.

- Hướng dẫn và khuyến khích liên kết kinh tế giữa các tổ chức kinh tế tập thể, tổ hợp tác hoạt động trong cùng ngành, lĩnh vực trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.4. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

3.4.1. Tồn tại, hạn chế

- Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể còn hạn chế về nhân sự, chưa kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức kinh tế tập thể được thường xuyên.

- Nội lực về kinh tế của các hợp tác xã trên địa bàn huyện còn khó khăn, số lượng hợp tác xã đang hoạt động hiệu quả chưa cao, khả năng cạnh tranh thấp, công tác quản trị, khả năng tiếp cận thị trường còn hạn chế.

- Ban Chỉ đạo KTTT cấp huyện đã hướng dẫn các hợp tác xã tiếp cận và đăng ký các mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị hàng hóa, song còn nhiều vướng mắc như: thiếu máy móc, thiết bị, điều kiện cơ sở hạ tầng, chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu, khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác thị trường tạo đầu ra cho sản phẩm.

- Một số Hợp tác xã chưa thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định hàng, tổng hợp, đánh giá xếp loại cuối năm, chưa chủ động báo cáo những khó khăn, vướng mắc của Hợp tác xã với các cơ quan chuyên môn của huyện và chính quyền địa phương để tháo gỡ kịp thời.

3.4.2. Nguyên nhân

- Cán bộ ở các phòng ban chuyên môn chủ yếu là kiêm nhiệm, công việc nhiều do đó việc bố trí thời gian đi kiểm tra, hướng dẫn còn ít.

- Vốn, quỹ của các hợp tác xã nông nghiệp còn khó khăn: đa số các hợp tác xã thiếu vốn để sản xuất, kinh doanh; một số hợp tác xã khó khăn trong việc vay vốn từ các tổ chức tín dụng do không có tài sản thế chấp hoặc tài sản có giá trị thấp, trong khi đó việc huy động vốn từ thành viên khó khăn ảnh hưởng đến năng lực sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh của hợp tác xã. Nhiều hợp tác xã thiếu chủ động, trông đợi vào sự hỗ trợ của nhà nước.

- Chất lượng nguồn nhân lực của các hợp tác xã thấp. Hiện nay đa số cán bộ chủ chốt hợp tác xã nông nghiệp hạn chế về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tư duy phát triển sản xuất kinh doanh chưa theo kịp với sự phát triển của cơ chế thị trường, thiếu tính nhạy bén và năng động trong tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh.

4. Kiến nghị, đề xuất

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng cho cán bộ quản lý nhà nước và lãnh đạo quản lý của các hợp tác xã nhằm nâng cao năng lực quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất

kinh doanh trên địa bàn huyện Cao Lộc. Tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đối với các hợp tác xã, tạo điều kiện cho các hợp tác xã được tham gia các hội trợ thương mại trong và ngoài tỉnh.

UBND huyện Cao Lộc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 71-CTr/TU ngày 09/3/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2023, đề nghị sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Liên minh HTX tỉnh;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các Phòng chuyên môn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Mạnh Cường